

## VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG VIỆC TÁI CƠ CẤU, ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

HOÀNG GIANG\*

Để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, doanh nghiệp nhà nước là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước thì việc xây dựng, củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước theo nội dung Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) là hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ khóa: Tổ chức Đảng; doanh nghiệp nhà nước; lãnh đạo; đổi mới; cơ cấu tổ chức; hiệu quả; Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII).

*In order to successfully implement the Party's renovation policy and well perform the leading role of the state economic sector and the role of the state-owned enterprises as its driving force, it is crucial to develop, strengthen and highlight the Party committee and organizations' leadership of the state-owned enterprises. The party leadership strengthening is decisive in leading corporations and the State Banks to fulfill the assigned tasks in the context of restructuring, renovating and improving efficiency of the state-owned enterprises in accordance with the Resolution of the Fifth Plenum of the Twelfth Party Central Steering Committee.*

**Keywords:** Party organization; state-owned enterprises; leadership; renovating; organizational structure; efficiency; Resolution of the Fifth Plenum of the Twelfth Party Central Steering Committee.

NGÀY NHẬN: 03/02/2020      NGÀY PHẢN BIỆN, ĐÁNH GIÁ: 28/02/2020      NGÀY DUYỆT: 16/3/2020

**T**hực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN), thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng (TCD) đối với DNNN đã được khẳng định và có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu

quả, đặc biệt là vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, từ đó góp phần

\* TS, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

quan trọng trong việc xây dựng TCD trong sạch, vững mạnh, xây dựng và phát triển doanh nghiệp (DN) bền vững.

1. Vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với doanh nghiệp nhà nước trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định rõ các DNNN luôn giữ vững vai trò là lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, là công cụ quan trọng để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chính sách ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát, ứng phó với những biến động thị trường, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng quốc gia; tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước; đóng góp quan trọng trong xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đi đầu trong công tác an sinh xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Những thành tích này được thể hiện rõ và cụ thể trong các DNNN thuộc Đảng bộ Khối DN Trung ương (sau đây gọi tắt là Đảng bộ Khối). Hiện nay, Đảng bộ Khối có 35 đảng bộ trực thuộc (32 đảng bộ cấp trên cơ sở, 3 đảng bộ cơ sở), trong đó có 33 đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, tổ chức tài chính, 2 đảng bộ cơ quan với 1.094 tổ chức cơ sở đảng (675 đảng bộ cơ sở, 419 chi bộ cơ sở), 128 đảng bộ bộ phận, 5.197 chi bộ trực thuộc và trên 80.000 đảng viên<sup>1</sup>.

Thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 29/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả DNNN, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc thành lập Ban Chỉ đạo tái cơ cấu của Đảng ủy Khối. Các cấp ủy trực thuộc đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của DN, đơn vị, trong đó tập trung vào chiến lược phát triển 5 năm, 10 năm, nhiệm vụ tái cơ cấu, cổ phần hóa, sắp xếp, đổi mới DN và các nhiệm vụ, chủ trương lớn

của DN, đơn vị; lãnh đạo việc xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động của DN báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định. Quá trình sắp xếp lại DN đã được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo sâu sát, bảo đảm chế độ, chính sách cho người lao động dư dư, hạn chế thất thoát tài sản của Nhà nước, góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội, cụ thể như sau:

Một là, bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới, sắp xếp, nâng cao hiệu quả DNNN, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung, tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII). Hằng năm, Đảng ủy Khối đều đưa vào Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm nhằm triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của đề án tái cơ cấu DN đã được phê duyệt; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo chuyển đổi quan trọng theo Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 17/7/2017 của Đảng ủy Khối về nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối DN Trung ương đến năm 2020 và Chương trình hành động số 13-CTr/ĐUK ngày 17/7/2017 về thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); xây dựng và triển khai các kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện; khảo sát, nắm bắt vướng mắc trong thực hiện đề án tái cơ cấu tại các DN, chỉ đạo tháo gỡ, tổng hợp kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

Các cấp ủy đảng cũng đặc biệt coi trọng chỉ đạo công tác cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của DN, tạo sự chuyển biến rõ về nhận thức và quyết tâm hành động xây dựng, triển khai đề án cơ cấu lại bảo đảm lộ trình. Trong 30 đơn vị thuộc diện xây dựng đề án tái cơ cấu đã nghiêm túc triển khai, nghiên cứu, xây dựng đề án và tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ.

Sau cổ phần hóa, công tác quản trị DN được cải thiện, công khai, minh bạch hơn. Hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của các DN, ngân hàng được nâng lên, đồng thời hoạt động sản xuất - kinh doanh (SXKD) có lãi. Trong thời gian qua, các ngân hàng trong Khối đã có nhiều cố gắng trong xử lý, khắc phục nợ xấu, tăng trưởng mạnh về tổng tài sản, năng lực tài chính, chất lượng tín dụng; tham gia tích cực và có hiệu quả việc tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém trong nước, góp phần lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Hai là, công tác đầu tư xây dựng luôn được các DN thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đã hoàn thành nhiều công trình, dự án để đưa vào vận hành, sản xuất bảo đảm kế hoạch, giảm chi phí tài chính, phát huy công suất và có hiệu quả, như: dự án nhà máy chế biến khí GPP Cà Mau (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam); Tổng công ty Sông Đà hoàn thành và bàn giao các công trình thủy điện; Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã hoàn thành 785 công trình lưới điện 500 - 220KV; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hoàn thành nhà máy nhôm Nhân Cơ, Nhà máy gang thép Cao Bằng, nhà máy Nitrat Amon Thái Bình. Tổng công ty Lương thực miền Nam đầu tư thiết bị gắn với xây dựng cánh đồng lớn; Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã tiếp nhận và đưa vào khai thác ổn định, có hiệu quả 25 tàu bay thân rộng, hiện đại, thế hệ mới; dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tiên phong trong việc tham gia đầu tư vốn tín dụng cho các ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, cấp tín dụng cho những dự án lớn, trọng điểm quốc gia...<sup>2</sup>. Một số DN tiếp tục mở rộng các hoạt động đầu tư ra nước ngoài với các dự án thuộc các lĩnh vực thủy điện, hóa chất, trồng cao su, ngân hàng... Tuy nhiên, vẫn còn một

số dự án đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện đang gặp khó khăn, vướng mắc; khó tiếp cận nguồn vốn vay từ các ngân hàng; biến động giá cả thị trường; thủ tục phê duyệt quy hoạch, giải phóng mặt bằng; năng lực của chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát còn hạn chế.

Ba là, năng lực, hiệu quả quản trị DN được nâng lên, công nghệ hiện đại được ứng dụng, vốn nhà nước tại DN được bảo toàn và phát triển. Hầu hết các đơn vị kinh doanh đều có lợi nhuận cao, có 16/30 DN và ngân hàng có lợi nhuận trên 1 nghìn tỷ đồng, 08/30 đơn vị đã nộp ngân sách nhà nước trên 5 nghìn tỷ đồng, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước<sup>3</sup>. Các DN được cơ cấu lại đã tập trung hơn vào những ngành, lĩnh vực quan trọng và có tăng trưởng ổn định, phát triển; quản trị DN được cải thiện, công khai, minh bạch hơn... Công tác quản trị DN tiếp tục được đổi mới, phân cấp rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ, trách nhiệm của các cấp quản lý trong DN. Công tác kiểm tra, kiểm soát, thanh tra được tăng cường, phục vụ tốt SXKD, đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý, hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng các công cụ quản trị hiện đại, tạo sự chuyển biến rõ rệt về hiệu quả hoạt động sau tái cơ cấu. Các ngân hàng thương mại thực hiện chính sách quản trị ngân hàng, tuân thủ cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng nhằm nâng cao trình độ quản trị DN trong ngân hàng, thực hiện quản trị rủi ro trong toàn hệ thống cũng như trong nghiệp vụ ngân hàng...

Bốn là, các đảng bộ trực thuộc đã phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang làm tốt công tác phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh khi triển khai các dự án đầu tư phát triển SXKD; các công trình phục vụ quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường. Trong đó đặc biệt chú trọng đến các vùng trọng

điểm, như: Biển Đông, Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ. Một số công trình, dự án phục vụ quốc phòng - an ninh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 đã được nghiên cứu, triển khai thực hiện, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội ở các địa phương và bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo của Tổ quốc. Cụ thể như đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu; thực hiện trách nhiệm của DN đối với cộng đồng; thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ và các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ đối với khu vực biên giới, hải đảo, gia đình cán bộ, chiến sĩ, ngư dân bám biển; thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam...

Năm là, nhiều văn bản, quy định hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa công sở, văn hóa DN đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, là tiền đề để các đảng ủy trực thuộc xây dựng các quy chế, quy định về văn hóa công sở. Trên cơ sở các nội dung chỉ đạo đó, các đảng ủy trực thuộc đã chủ động xây dựng, rà soát, bổ sung quy chế, quy định về xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ gắn với xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động. Các nội dung văn bản này đều tập trung làm rõ những nội dung cụ thể về định hướng và những giá trị chung của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị (tâm nhìn, sứ mệnh, chiến lược, phương châm hành động, các giá trị cốt lõi...), đồng thời xác định rõ các chuẩn mực hành vi của mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động. Đây là những công cụ thống nhất trong tập thể lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, công nhân viên về nhận thức, ý thức và cách thức hành động trong quá trình tạo dựng và phát triển thương hiệu, bản sắc riêng của từng DN, ngân hàng. Đến nay, các DN, cơ quan, đơn vị đã ban hành quy định

về xây dựng văn hóa DN, văn hóa công sở, nhiều DN xây dựng được nội dung, thiết kế văn hóa tại DN, cơ quan, đơn vị với nhiều mô hình, cách làm hay, phù hợp với điều kiện theo ngành, lĩnh vực trong hoạt động SXKD, góp phần hình thành nét văn hóa riêng của mỗi đơn vị.

## **2. Những hạn chế trong hoạt động của tổ chức đảng về đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp**

Bên cạnh những thành tích đạt được, hoạt động của TCD và tổ chức chính trị - xã hội trong DNNN vẫn còn có mặt hạn chế, đó là chưa theo kịp yêu cầu đổi mới, cơ cấu lại DN. Một số cấp ủy, TCD trong DNNN chưa kịp thời báo cáo cấp trên về tình hình, diễn biến một số vụ án, vụ việc, những vấn đề nổi cộm để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tại DNNN còn có mặt hạn chế, nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí xảy ra tại DN chưa được phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Một số tổ chức chính trị - xã hội trong DNNN hoạt động chưa hiệu quả, chưa bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong quá trình đổi mới và cơ cấu lại DNNN.

Do đặc thù của DN mà một số đảng bộ thực hiện mô hình đảng bộ toàn DN, nhưng việc triển khai khó khăn vì chưa được sự ủng hộ, thống nhất của cấp ủy địa phương. Chất lượng tuyên truyền về nội dung, kết quả thực hiện các nghị quyết của Đảng ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa cao. Một số cấp ủy, TCD chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc về tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn ngoài ngành nghề kinh doanh chính tại DN.

Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng tuy đã có nhiều đổi mới nhưng chưa đáp ứng kịp với yêu cầu thực tiễn phát triển DN; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, TCD còn thấp, khả năng nắm bắt, xử lý thông tin, dự báo thị trường còn có mặt hạn chế.

3. Giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với doanh nghiệp nhà nước trong quá trình cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động

*Thứ nhất*, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của TCD, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chủ động hội nhập quốc tế; phát huy vai trò nòng cốt của DNNN trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy nhanh sắp xếp, đổi mới, nâng cao năng suất, hiệu quả SXKD, sức cạnh tranh của DN... đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để thực hiện tốt điều này, cần hoàn thành việc sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn theo kế hoạch trong giai đoạn 2017 - 2020; xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tái cơ cấu DN được cấp cơ thẩm quyền phê duyệt đến năm 2020 và các năm tiếp theo, kế hoạch triển khai 5 năm và hàng năm cơ cấu lại DNNN, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu lại DNNN, trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

*Thứ hai*, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, phát huy vai trò nòng cốt của các DNNN trong xây dựng và phát triển kinh tế đất nước. Các cấp ủy, TCD lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động SXKD theo cơ chế thị trường; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh và thực hiện tốt vai trò dẫn dắt, phát triển các DN thuộc các thành phần kinh tế khác. Tiếp tục tăng cường nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động trong các DN. Chú trọng xây dựng đội ngũ nhân lực khoa học - công nghệ, nguồn nhân lực nghiên cứu phát triển và lựa chọn các công trình khoa học để đầu tư cho

nghiên cứu và phát triển phục vụ SXKD của DN, góp phần tăng năng suất lao động, đem lại hiệu quả thiết thực.

Triển khai đồng bộ các giải pháp để lành mạnh hóa tình hình tài chính, xử lý dứt điểm tồn đọng tài chính, nợ không có khả năng thanh toán và các tài sản không sinh lời của DN. Tăng cường quản lý, xử lý nợ xấu, lành mạnh hóa tài chính và đầu tư của DN; giám sát chặt chẽ việc vay nợ và sử dụng vốn vay, nhất là vay nợ nước ngoài.

*Thứ ba*, xây dựng và thực hiện văn hóa DN, tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trung tâm, 4 nhiệm vụ then chốt và 1 nhiệm vụ xây dựng văn hóa DN gắn với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối về xây dựng văn hóa DN. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các đoàn thể trong việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ trí thức và nhân lực trẻ; thường xuyên tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo với người lao động nhằm tạo sự cởi mở, chân thành, động viên người lao động tích cực lao động, học tập, cống hiến cho DN, cơ quan, đơn vị. Các đảng ủy trực thuộc tập trung tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đảng cho cán bộ đảng chuyên trách, đảng viên mới, đối tượng kết nạp đảng.

Các đảng ủy trực thuộc lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình về tổ chức thi đua học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. Đẩy mạnh tuyên truyền toàn diện về hoạt động xây dựng văn hóa DN; biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc của các thế lực thù địch lợi dụng kích động. Tiếp tục tận dụng ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội, hệ thống báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác xây dựng

đảng, kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD gắn với xây dựng văn hóa DN.

**Thứ tư,** tăng cường quản lý, bảo đảm hiệu quả các dự án đầu tư. Các đảng ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng cần tiếp tục chú trọng nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư ngay từ khâu phê duyệt dự án, lựa chọn công nghệ, thiết bị. Chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an ninh kinh tế trong DN gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh quốc gia. Khắc phục các tác động tiêu cực của các thông tin trên mạng internet, đe dọa sự phát triển ổn định, lành mạnh không chỉ về kinh tế mà còn về văn hóa, chính trị và quốc phòng - an ninh quốc gia. Tăng cường công tác quản lý đầu tư, quản lý tài chính, quản lý rủi ro, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí tại DN.

Các cấp ủy, TCD tiếp tục lãnh đạo DN, đơn vị thống nhất triển khai thực hiện công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo; xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài; cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, trong các nghị quyết chuyên đề của cấp ủy, kịp thời lãnh đạo DN, đơn vị vận động, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo bền vững cho các địa phương.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền dưới nhiều hình thức, nhất là trong phối hợp với các bộ, ngành liên quan, cấp ủy, chính quyền địa phương báo cáo Trung ương, Chính phủ nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo thực sự có ý nghĩa, đúng mục đích và phát huy tác dụng, hiệu quả.

**Thứ năm,** nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, TCD tại DN. Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả của cấp ủy đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại DN.

Tăng cường phối hợp công tác đảng với các ban đảng trung ương, ban cán sự đảng các bộ, ngành liên quan, ủy ban quản lý vốn nhà nước tại DN, phối hợp công tác giữa các đảng ủy trực thuộc với các cấp ủy địa phương trong thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN. Cụ thể hóa, xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn, chế độ đánh giá cán bộ quản trị trong DN. Xây dựng các quy chế, quy định cụ thể chế độ thưởng, phạt, chế tài đối với trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu TCD và người đứng đầu quản lý DN trong thực hiện đề án tái cơ cấu.

Xây dựng và ban hành quy định về trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, TCD, đứng đầu DN khi không nghiêm túc lãnh đạo, triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại DN, không hoàn thành các chỉ tiêu chính của đề án tái cơ cấu hoặc để xảy ra các vi phạm quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, cần phải xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đổi mới, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động DNNN là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để phối hợp giải quyết hoặc tổng hợp trình các cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ khó khăn cho DN□

#### **Chú thích:**

1. Báo cáo số 245-BC/ĐUK ngày 30/12/2019 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương về tổng kết 14 năm thực hiện Chỉ thị 51-CT/TW ngày 13/4/2005 của Ban Bí thư.

2, 3. Báo cáo số 164-BC/ĐUK ngày 31/10/2018 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

4. Báo cáo số 258-BC/ĐUK ngày 06/02/2020 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương về tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.